



Title :
Subject He
Subject He
Source :
Date :

หนังสือพิมพ์

เชียงใหม่

ปีที่ 27 ฉบับที่ 0476 เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2557

ราคา 10 บาท

หน้า 1

มฟล. ทุ่มสร้างศูนย์การแพทย์ มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเตรียมจัดตั้งศูนย์การแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยออกไป จำนวน 135 ไร่ และจะใช้งบประมาณทั้งหมด 6,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณให้แล้ว 3,900 ล้านบาท เพื่อใช้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารในปี 2558 คาดจะแล้วเสร็จในปี 2561

อ่านต่อหน้า 11



Title :	มพล. ที่มารับคืนงบประมาณ มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เชิงพาณิชย์ นส. - 11
Date :	ปีที่ ๑๖ ฉบับ ๐๔๖๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

มพล.สร้าง

ต่อจากหน้า 1

พร้อมบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม และให้การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านแต่ครอบคลุมทั้งอนุภูมิภาคนี้ด้วย เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ GMS Medical Hub ทั้งทางด้านการศึกษาและการให้บริการทางการแพทย์ เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์และลาว รวมถึงอยู่ไม่ไกลจากจีนมากนัก จึงทำให้ขอบเขตของการให้บริการทางสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ที่เดินทางเข้าออกตลอดปี รวมถึงแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีแนวโน้มจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มเมื่อเปิดเสรีตามกติกาอาเซียน ทั้งนี้ มพล.ยังมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะใช้การศึกษาและบริการทางสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ลดความขัดแย้ง-สร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน

การศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลฯ ที่ได้วางไว้ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารงบประมาณ และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งในส่วนของ การพัฒนาการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โครงการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ทั้งนี้เป็นการโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากส่วนต่างๆ ของเทศบาลฯ เพื่อนำมาดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด

นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากการจัดสรรงบประมาณเทศบาลฯ ได้มุ่งเน้นทุ่มงบประมาณส่วนใหญ่เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีความเพียงพอมากที่สุดจะเห็นได้ว่าเทศบาลนครเชียงรายให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มบุคลากรทางการศึกษา ครูสอนภาษาชาวต่างชาติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปพร้อมๆ กัน แต่ไม่ทิ้งเรื่องการพัฒนาด้านคุณธรรมที่ต้องปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้ซึมซับภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การเพิ่มครูผู้ช่วยผู้ปกครองที่สร้างความมั่นใจให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มีความมุ่งมั่นด้านการศึกษา ที่สำคัญการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งระบบ และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ต้องสร้างให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียน ทุกคนสามารถศึกษาเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ”